



ประกาศฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ปี ๒๕๕๔

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ให้ความคุ้มครองและกาจัดกิจกรรมรับน้อง หรือกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปโดย ไม่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และไม่ขัดกับหลักความเสมอภาค โดยขอให้แต่ละสถาบันดำเนินการออกประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบนั้น ฝ่ายการนักศึกษา จึงได้จัดประชุมกับผู้แทนนักศึกษา ได้แก่ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาคณะต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา และได้ข้อสรุปเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้

๑. ปรัชญาและแนวทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่ คือ “รับเพื่อนใหม่” ไม่ใช่ “รับน้องใหม่” กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและการมีสิทธิอย่างเสมอภาค และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

๒. ห้ามการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ห้ามกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่บังคับ การทำให้อับอายหรือล้อหลวมในทางเพศ ห้ามมิให้มีการตีมี หรือให้เครื่องตีแมลงกอล ไม่ว่าจะเป็นการบังคับหรือเต็มใจ และห้ามมิให้มี “วักเกอร์” หรือ กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการใช้วาจาข่มขู่นักศึกษาใหม่ หรือมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจของ “รุ่นพี่” ที่มีเหนือ “รุ่นน้อง” ซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาคและมีไข้แนวทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓. การจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ นอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดโดยคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ ภาควิชา กลุ่ม หรือโต๊ะ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายการนักศึกษาของคณะ

๔. การให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ ทั้งนี้ต้องแจ้งให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบว่า หากนักศึกษาใหม่มีความไม่สบายใจที่จะร่วมกิจกรรม นักศึกษาใหม่สามารถปฏิเสธ หรือออกมาจากกิจกรรมได้ตลอดเวลาโดยที่จะต้องไม่ถูกรังเกียจเด็ดฉันทว่าไม่ให้ความร่วมมือ หรือมีการปฏิบัติต่อนักศึกษาใหม่คนนั้นในทางหนึ่งทางใด ที่นำมาซึ่งความอึดอัดไม่สบายใจแก่นักศึกษาใหม่คนนั้นในการเป็นสมาชิกคนหนึ่งของประชาคมของคณะหรือของมหาวิทยาลัย

๕. กิจกรรมต่าง ๆ ในการรับนักศึกษาใหม่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้

แนวทางการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ปี ๒๕๕๔ นี้มาจากการตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้แทนนักศึกษา ขอให้คณะกรรมการนักศึกษาทุกคณะ และนักศึกษารุ่นพี่ทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษาใหม่ หรือ ผู้ปกครอง ว่าได้มีการจัดกิจกรรมที่ละเมิดต่อประกาศนี้ในข้อใดข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องสั่งงดกิจกรรมนั้น และจะดำเนินการทางวินัยกับนักศึกษารุ่นพี่ที่ฝ่าฝืนโดยทันที ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อรักษาไว้ซึ่งแนวทาง “รับเพื่อนใหม่” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่นักศึกษารุ่นพี่จะต้องปฏิบัติต่อนักศึกษาใหม่ในฐานะที่เป็น “เพื่อนใหม่” ที่มีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคกับนักศึกษารุ่นพี่

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา